



การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของชุดเครื่องประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำการ	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง (เดิม)	ที่ตั้ง (ใหม่)	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี	ผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๑	บริการทางธุรกิจ	๐๖๕๒๐๖๒๗	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที เอ็ม เอ็มวีริค (อยุธยา)	นายชัยศ ดอกรัก	สตาร์เอฟเอ็ม	๔๕.๗๕	บ้านเลขที่ ๒๒/๓๑ หมู่ ๒ ตำบลไผ่สีสุก อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา	โฉนดเลขที่ ๒๒๑๔๔ หมู่ ๒ ซอย-ถนน-ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เนื่องจากสถานีวิทยุที่ตั้งเดิมอยู่ในเขตควบคุมอาคาร ใกล้เขตโบราณสถาน จึงประสงค์ขอย้ายที่ตั้งสถานีไปยังใหม่	สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ที่ตั้งเก่าและที่ตั้งใหม่ ระยะทางห่างกัน ๕๗๗.๖๖ กม. จากการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใหม่ ไม่มีส่วนบริเวณที่ตั้งใหม่ จึงเห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าสถานีที่ตั้งเดิมอยู่ในเขตควบคุมอาคาร ใกล้เขตโบราณสถาน จึงประสงค์ขอย้าย สามารถรับฟังได้ ประกอบกับ ผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งไป อาจก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ได้อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒	บริการทางธุรกิจ	๑๔๕๒๐๓๕๔	บริษัท มีเดีย ออน แทรค จำกัด	นายสมควร ราชิ	ปัมเมททีโอ	๙๒.๐๐	บ้านเลขที่ ๑๐๐/๓ หมู่ ๑๕ ถนนราชโยธา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	บ้านเลขที่ ๔๓๔ หมู่ ๑ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	เนื่องจากที่ตั้งเดิมออกอากาศ ๓ ความถี่ ทำให้เกิดการ Intermodulation รบกวนชายฝั่งสื่อสารควบคุมจราจรทางอากาศ	ที่ตั้งเก่าและที่ตั้งใหม่ ระยะทางห่างกัน ๓.๖ กม. จากการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งพบว่า การย้ายที่ตั้งใหม่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Intermodulation รบกวนกิจการทางการบิน จึงเห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าที่ตั้งเดิมออกอากาศ ๓ ความถี่ ทำให้เกิดการ Intermodulation รบกวนชายฝั่งสื่อสารควบคุมจราจรทางอากาศ สามารถรับฟังได้ ประกอบกับ ผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งไป อาจก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ได้อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่หากภายหลังการย้ายที่ตั้งก่อให้เกิดการรบกวน เห็นควรให้แก้ไขทันที
๓	บริการทางธุรกิจ	๑๔๕๒๐๓๒๒	บริษัท มีเดีย ออน แทรค จำกัด	นายสมควร ราชิ	SUNSHINE RADIO	๑๐๐.๐๐	บ้านเลขที่ ๑๐๐/๓ หมู่ ๑๕ ถนนราชโยธา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	บ้านเลขที่ ๔๓๔ หมู่ ๑ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	เนื่องจากที่ตั้งเดิมออกอากาศ ๓ ความถี่ ทำให้เกิดการ Intermodulation รบกวนชายฝั่งสื่อสารควบคุมจราจรทางอากาศ	ที่ตั้งเก่าและที่ตั้งใหม่ ระยะทางห่างกัน ๓.๖ กม. จากการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งพบว่า การย้ายที่ตั้งใหม่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Intermodulation รบกวนกิจการทางการบิน จึงเห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าที่ตั้งเดิมออกอากาศ ๓ ความถี่ ทำให้เกิดการ Intermodulation รบกวนชายฝั่งสื่อสารควบคุมจราจรทางอากาศ สามารถรับฟังได้ ประกอบกับ ผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งไป อาจก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ได้อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่หากภายหลังการย้ายที่ตั้งก่อให้เกิดการรบกวน เห็นควรให้แก้ไขทันที

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของผู้ทดลองประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำการ	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง (เดิม)	ที่ตั้ง (ใหม่)	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี	ผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๔	บริการทางธุรกิจ	๐๔๕๐๐๑๑๗	บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด	นายสุวัฒน์ หังขันดี ธรรม	ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จังหวัดชุมพร	๔๔.๗๕	บ้านเลขที่ ๔๘/๑๓ หมู่ ๓ ตำบลบางฝ่าง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	บ้านเลขที่ ๔๖/๖ หมู่ ๓ ตำบลบางฝ่าง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	เนื่องจากที่ตั้งเดิมหมดสัญญาเช่า	ที่ส่งมาและที่ตั้งใหม่มีระยะทางห่างกัน ๔ กม. ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน จึงเห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าที่ตั้งเดิมหมดสัญญาเช่า สามารถรับฟังได้ ประกอบกับการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งไปอาจก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่หากภายหลังการย้ายที่ตั้งก่อให้เกิดการรบกวน เห็นควรให้แก้ไขทันที
๕	บริการทางธุรกิจ	๐๔๕๐๐๑๑๕	บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด	นายมงคล มากทอง	BIG FM จังหวัดชุมพร	๑๐๑.๗๕	บ้านเลขที่ ๔๘/๑๓ หมู่ ๗ ตำบลบางฝ่าง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	บ้านเลขที่ ๔๖/๖ หมู่ ๓ ตำบลบางฝ่าง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	เนื่องจากที่ตั้งเดิมหมดสัญญาเช่า	ที่ส่งมาและที่ตั้งใหม่มีระยะทางห่างกัน ๔ กม. ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน จึงเห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าที่ตั้งเดิมหมดสัญญาเช่า สามารถรับฟังได้ ประกอบกับการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งไปอาจก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่หากภายหลังการย้ายที่ตั้งก่อให้เกิดการรบกวน เห็นควรให้แก้ไขทันที
๖	บริการทางธุรกิจ	๐๔๕๐๒๖๖๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสาน พลซ่า เรดีโอ	นายสมานต์ รุ่งโชติ	อีสาน พลซ่า เรดีโอ	๑๐๑.๕๐	บ้านเลขที่ ๓๒๒/๘ หมู่ ๔ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดนครราชสีมา	บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ ๖ ตำบลสี่สี อำเภอแม่สอด นครราชสีมา	เนื่องจากที่ตั้งเดิมไม่มีเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดิน	ที่ส่งมาและที่ตั้งใหม่มีระยะทางห่างกัน ๔.๕ กม. จาก การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงไม่มีสถานีที่ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณที่ตั้งใหม่ จึงเห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าที่ตั้งเดิมไม่มีเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดิน สามารถรับฟังได้ ประกอบกับการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งไปอาจก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่หากภายหลังการย้ายที่ตั้งก่อให้เกิดการรบกวน เห็นควรให้แก้ไขทันที
๗	บริการทางธุรกิจ	๐๔๕๐๐๕๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินเรดีโอไทย	นางนันทภักดิ์ ฝ่ายบุตร	หัวไผ่ เรดีโอ หัวหิน	๙๐.๐๐	บ้านเลขที่ ๖๘ อาคารวิทยุราชทูต หมู่ ๑๕ ซอยหมู่บ้านจวนน้อย ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	บ้านเลขที่ ๘๘/๑๓ หมู่ ๔ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เนื่องจากที่ตั้งเดิมวัดขอคืนพื้นที่เพื่อปรับปรุงเป็นที่ตั้งสถานีไม่สะดวกในทางสถานีเจ้าท่า	ที่ส่งมาและที่ตั้งใหม่มีระยะทางห่างกัน ๒๘ กม. ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน จึงเห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าที่ตั้งเดิมขอคืนพื้นที่เพื่อปรับปรุงเป็นที่ตั้งสถานีไม่สะดวกในทางสถานีเจ้าท่า ประกอบกับการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งไปอาจก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของผู้ทดลองประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำการ	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง (เดิม)	ที่ตั้ง (ใหม่)	เหตุผลขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี	ผลการตรวจสอบของ สำนักราช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๘	บริการทางธุรกิจ	๑๕๒๐๑๕๐	บริษัท เจริญเดเบิ้ลที จำกัด	นายภรตฤต จังจน สมบัติ	โอด ลุกฟุ้ง ป่าทอง	๕๕.๕๐	บ้านเลขที่ ๑๘๐ ถนนนาโน ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะนุ้ จังหวัดภูเก็ต	บ้านเลขที่ ๖๒/๓ ถนนเกาะ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	เนื่องจากเจ้าของที่ตั้งเดิมไม่สะดวกให้ใช้สถานีต่อไป	ที่ตั้งเก่าและที่ตั้งใหม่มีระยะทางห่างกัน ๖.๕๗ กม. ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน จึงเห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่ยังว่าที่ตั้งเดิมไม่มีโอกาสให้ใช้สถานีต่อไปสามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งไปอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ในแต่อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙	บริการทางธุรกิจ	๑๕๒๐๑๕๔	บริษัท ลุกฟุ้งเดเบิ้ลที จำกัด	นายสุริยนต์ ตั้งจันศิริธรรม	ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก	๑๐๔.๐๐	บ้านเลขที่ ๕๖๐/๑๗ หมู่ ๗ ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี	บ้านเลขที่ ๑/๓๑ อาคารสำนักงานสงฆ์พรหม ตำบลแสนดี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	เนื่องจากที่ตั้งเดิมไม่มีเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน	ที่ตั้งเก่าและที่ตั้งใหม่มีระยะทางห่างกัน ๓๓.๒ กม. ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน จึงเห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่ยังว่าที่ตั้งเดิมไม่มีเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน สามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งไปอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ในแต่อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐	บริการทางธุรกิจ	๑๕๒๐๑๒๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อิมโฟร์ เทคโนโลยี	นายประสิทธิ์ คงทอง	นครเรทีโอ	๑๐๑.๕๐	บ้านเลขที่ ๖๐/๒๔-๒๕ ถนนพัฒนาการสุขวาง ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	บ้านเลขที่ ๑๕๐/๓ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	เนื่องจากที่ตั้งเดิมเจ้าของไม่ยินยอมให้ใช้สถานีที่ต่อ จึงต้องการย้ายมาตั้งที่เดียวกับนิติบุคคลเพื่อความสะดวกในการดูแลสถานี	ที่ตั้งเก่าและที่ตั้งใหม่มีระยะทางห่างกัน ๕ กม. ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน จึงเห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่ยังว่าที่ตั้งเดิมเจ้าของไม่ยินยอมให้ใช้สถานีที่ต่อ จึงต้องการย้ายมาตั้งที่เดียวกับนิติบุคคลเพื่อความสะดวกในการดูแล สถานี สามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งไปอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ในแต่อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๑	บริการสาธารณะ	๐๒๕๒๑๐๒๕	สมาคมจิตอาสาพัฒนาปราจีน	นายสุภวรรธ เกตุแก้ว	บุญนิยมพลังชีวิต	๙๕.๗๕	บ้านเลขที่ ๔๗/๑ ซอยเทศบาลคำรี ๑ ถนนเทศบาลคำรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	บ้านเลขที่ ๓๗/๔ หมู่ ๓ ตำบลบางเคชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี	เนื่องจากไม่สามารถใช้สถานีเดิมที่ตั้งสถานีได้เพราะที่ตั้งเดิมเจ้าของที่ไม่ยินยอมให้ใช้ต่อ จึงจำเป็นต้องย้ายที่ตั้งสถานี	ที่ตั้งเก่าและที่ตั้งใหม่มีระยะทางห่างกัน ๕.๒๓ กม. ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน จึงเห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่ยังว่าสามารถไปใช้สถานที่เดิมที่ตั้งสถานีได้เพราะที่ตั้งเดิมเจ้าของที่ไม่ยินยอมให้ใช้ต่อ จึงจำเป็นต้องย้ายที่ตั้งสถานี สามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งไปอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ในแต่อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของผู้ทดลองประกอบกิจการ											
ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำการ	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง (เดิม)	ที่ตั้ง (ใหม่)	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี	ผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักแผนและวิศวกรรมกรรมการตรวจสอบ (สก) ที่ได้ทำการตรวจสอบตามแนวทางการพิจารณาคำร้อง ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗

ผลการพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่ของผู้ทดลองประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำการ	ชื่อสถานี	ความถี่เดิม (MHz)	ความถี่ใหม่ (MHz)	ที่ตั้ง	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่	ผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๑	บริการสาธารณะ	๐๒๕๖๐๓๐๙	มูลนิธิเสด็จบรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	พระอาทิตย์ รัตติบุตร	เสด็จบรมเพื่อประชาชนฯ บ้านคลองจิว	๑๐๖.๗๕	๑๐๓.๒๕	บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ ๕ ตำบลคลองจิว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	เนื่องจากความถี่เดิมก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนกับในพื้นที่	ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน เห็นควรพิจารณาให้ เห็นควรพิจารณาให้ เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่ อ้างว่าความถี่เดิมก่อให้เกิดปัญหาการ รบกวนกับในพื้นที่ ประกอบกับผลการ ตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่ จะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่แต่ อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึง สอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลง ความถี่ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒	บริการสาธารณะ	๑๓๕๖๐๖๕๓	มูลนิธิเสด็จบรม เพื่อประชาชน ใน พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราช กุมารี	พระอาจารย์บุญมี บริบูรณ์	เสด็จบรมเพื่อ ประชาชนฯ วัดเขา เจริญธรรม	๙๙.๐๐	๙๙.๗๕	บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่บ้านบ้านเจริญธรรม หมู่ ๙ ตำบลหนองแจง อำเภอวังสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์	เนื่องจากต้องการแก้ไขให้ ถูกต้องตามที่ทางสถานีได้ ใช้จริงเพราะขอขึ้นขอ อนุญาตต่อของผู้รับมอบ อำนาจการออกเอกสาร ผิดพลาด	ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน เห็นควรพิจารณาให้ เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่ อ้างว่าต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ทาง สถานีได้ใช้จริงเพราะขอขึ้นขออนุญาต ตลอดจนผู้รับมอบอำนาจการตรวจสอบ ผิดพลาด ประกอบกับผลการตรวจสอบ ไม่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่จะ ก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่แต่อย่าง ใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้อง กับหลักการการเปลี่ยนแปลงความถี่ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่ของผู้ทดลองประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำการ	ชื่อสถานี	ความถี่เดิม (MHz)	ความถี่ใหม่ (MHz)	ที่ตั้ง	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่	ผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๓	บริการทางธุรกิจ	๐๔๕๒๐๔๘๗	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งแม่กาษาโก้ (กาฬสินธุ์)	นายปรัชญา รอดจากเจริญ ลูกทุ่งแม่กาษาโก้ (กาฬสินธุ์)	ลูกทุ่งแม่กาษาโก้ (กาฬสินธุ์)	๑๐๘.๐๐	๙๓.๒๕	บ้านเลขที่ ๑๔๑ หมู่ ๕ ตำบลจุ่มแม่ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่กำหนด	ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสถานีวิทยุอื่นใด	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่กำหนด ประกอบกับ ผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่จะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงความถี่ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๔	บริการชุมชน	๐๗๕๒๐๑๖๐	กลุ่มคนคนตำบลแชน	นายทศพร พวงธรรม	คนตำบลแชน	๑๐๘.๐๐	๑๐๗.๗๕	บ้านเลขที่ ๒๔๔ วัดหนองใหญ่ศิลาาราม หมู่ ๘ ซอย- ถนน- ตำบลแชน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่กำหนด	ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสถานีวิทยุอื่นใด	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่กำหนด ประกอบกับ ผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่จะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงความถี่ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่ของผู้ถือครองประเภทกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำกร	ชื่อสถานี	ความถี่เดิม (MHz)	ความถี่ใหม่ (MHz)	ที่ตั้ง	เหตุผลขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่	ผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๔	บริการทางธุรกิจ	๐๒๕๒๐๔๔๔	บริษัท แม็มีเสิร์ชไอ จำกัด	นายสุทนต์ กล้าการชาย	นนทบุรีสัมพันธ์	๔๘.๓๕	๔๗.๗๕	บ้านเลขที่ ๒๔๘/๔๗ หมู่ ๔ ถนนงามวงศ์วาน ๒๓ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	เนื่องจากความถี่เดิมก่อให้เกิดการรบกวนกันในย่านที่	ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนก่อนให้พิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าความถี่เดิมก่อให้เกิดการรบกวนกันในย่านที่ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงความถี่ตาม มติ กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๖	บริการทางธุรกิจ	๐๒๕๒๐๖๗๕	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรเจริญเรดิโอ	๑. นายตุรงค์ฤทธิ์ สาริยา ๒. นายชัยยศ คอกรัก	สตาร์ เอพเอ็ม	๑๐๔.๒๕	๙๒.๒๕	บ้านเลขที่ ๒๑/๕๕ หมู่ ๕ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	เนื่องจากความถี่เดิมก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนกันอย่างรุนแรงในพื้นที่	ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนก่อนให้พิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าความถี่เดิมก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนกันอย่างรุนแรงในพื้นที่ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงความถี่ตาม มติ กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๗	บริการทางธุรกิจ	๐๒๕๒๐๐๗๘	บริษัท ๑๖๘ เวิร์ส ฟ้า แฟร์ จำกัด	นายวิเชษฐ์ พุทธิชาติ	CSR เวิร์ดไอ	๙๐.๒๕	๙๕.๒๕, ๙๙.๗๕	บ้านเลขที่ ๕๗๐-๕๗๐/๑ ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร	เนื่องจากความถี่เดิมเกิดปัญหาการรบกวนกับสถานีในบริเวณเดียวกัน	พบว่าความถี่ ๙๕.๗๕ MHz ไม่มีการใช้งานในพื้นที่ จึงควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าความถี่เดิมเกิดปัญหาการรบกวนกับสถานีในบริเวณเดียวกัน ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่เป็น ๙๙.๗๕ จะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงความถี่ตาม มติ กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗



การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่ของผู้ทดลองประกอบกิจการ											
ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำการ	ชื่อสถานี	ความถี่เดิม (MHz)	ความถี่ใหม่ (MHz)	ที่ตั้ง	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่	ผลการตรวจสอบการสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๔	บริการทางธุรกิจ	๑๓๕๒๐๔๕๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.บี.เรดิโอ	๑. นายเกียรติชัย ก้องไกรพันธุ์ ๒. นาย วุฒินันท์ วัฒนโชติภิญญา	เพื่อความมั่นคง คมไอที	๑๐๓.๖๕	๑๐๓.๐๐	บ้านเลขที่ ๒๕๘/๔ อาคารชอว์ แอนด์ โลท์ หมู่ ๗ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	เนื่องจากความถี่เดิมมีการใช้งานในพื้นที่เดียวกัน จึงเกิดปัญหาการรบกวนกัน	ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน เห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าความถี่เดิมมีการใช้งานในพื้นที่เดียวกันจึงเกิดปัญหาการรบกวนกัน ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงความถี่ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หมายเหตุ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักแผนและวิศวกรรมตรวจสอบ (ผก) ที่ได้ทำการตรวจสอบตามแนวทางการพิจารณาคำร้อง ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีของผู้ถือครองประกอบกิจการ										
ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจการทำการ	ชื่อสถานี (เดิม)	ชื่อสถานี (ใหม่)	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง	เหตุผลขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๑	บริการทางธุรกิจ	๐๙๕๐๐๒๒๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.เรดิโอ	นายประสิทธิ์ วิฑูรพันธ์	เพื่อความมั่นคง บ้านท่าโพธิ์	เอส.เอส.เรดิโอ	๑๐๖.๒๕	บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ ๑๕ ตำบลเมืองคง อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการประกอบกิจการ	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีที่ขึ้นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการอนุวัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒	บริการชุมชน	๑๔๕๐๐๒๒๘	กลุ่มคนวิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์	นายวิรัช ศรีเมืองใส	วิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์	วิทยุเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงราย	๙๙.๕๐	สำนักงานวิทยุเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงราย ถนนอุทิศประชาสันต์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานที่ตอบสนององค์การทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นภาระงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ซึ่งเป็นการเผยแพร่พระพุทธรูปศาสนา	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีที่ขึ้นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการอนุวัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓	บริการทางธุรกิจ	๐๙๕๐๐๕๘๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มวี ๑๐๑ มีเดีย	นางศุติกาญจน์ อุปะ	Earth media FM ๘๗.๕๐ MHz จ.ร้อยเอ็ด	Earth media	๘๗.๗๕	บ้านเลขที่ ๓๓ ถนนทองหลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ยาวจนถึงจำได้ยาก	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีที่ขึ้นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการอนุวัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๔	บริการทางธุรกิจ	๐๒๕๐๐๓๕	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมรมคนรักอุดร	๑.นางสาวอัมรินทร์ ฮานินทร์อมร ๒.นายจักรพงษ์ แสนคำ	ชมรมคนรักอุดร	คลื่นมวของสัมพันธ์	๙๗.๕๐	บ้านเลขที่ ๔๔๔ หมู่บ้านหนองสีฟู หมู่ ๑๓ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการประกอบกิจการ	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีที่ขึ้นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการอนุวัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๕	บริการชุมชน	๐๙๕๐๐๒๒๘	กลุ่มคนกลุ่มรักท้องถิ่น	นางนงลักษณ์ บุญศรี (ผู้รับมอบอำนาจ)	สถานีวิทยุเครือข่ายเพื่อความมั่นคง	วิทยุ "หนองอี เร็ดโอ"	๑๐๔.๐๐	บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ ๒ ตำบลหนองอี อำเภอหนองอี จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการประกอบกิจการ	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีที่ขึ้นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการอนุวัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๖	บริการทางธุรกิจ	๐๒๕๐๐๒๐๓	บริษัท พี.บี.เอ็ม.เคอรัทเมนท์ จำกัด	นางสาวรัชชา ทนเต็มสิน	เพื่อความมั่นคง	บุณกสวรรค์ เร็ดโอ	๙๙.๗๕	บ้านเลขที่ ๑๐๖/๒๐๖ ของเจริญ สนิทวงศ์ ๒๗ ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการประกอบกิจการ	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีที่ขึ้นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการอนุวัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การพิจารณาทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีของผู้ถือครองประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจระทำการ	ชื่อสถานี (เดิม)	ชื่อสถานี (ใหม่)	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง	เหตุผลขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๗	บริการทางธุรกิจ	๐๙๕๒๐๑๕๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างตนเอง ๑๐๖๖๕	นางสาวกัทธราภรณ์ บุญต่อ	นิคมลำโดมใหญ่	OKK Radio Land	๑๐๖.๖๕	บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ ๑๓ ตำบล โพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี	เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการประกอบกิจการ	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘	บริการทางธุรกิจ	๐๒๕๒๐๑๒๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิลเวอร์ ชาวดี แอนด์ แอสท์โลโก้	ค.ศ.บำรุง อินทร์เมือง	บ้านหนองกบ	บัวหลวงเรดิโอ	๙๗.๐๐	บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ ๑๕ ตำบล ทองกบ อำเภอบ้านปึง จังหวัดราชบุรี	เพื่อให้ไม่ให้เป็นชื่อสถานีที่มีความหมายเป็นการทั่วไปซึ่งบุคคลอื่นมีสิทธิใช้ได้โดยทั่วไป	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙	บริการทางธุรกิจ	๐๙๕๒๐๑๕๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสบปีเวทมี เดีย	นางอารี รอดเกิด เดิมโรย	เพื่อความมั่นคง	ศรีวิชัย	๘๘.๖๕	บ้านเลขที่ ๒๕/๑ หมู่ ๒ ตำบล ศรีวิชัย อำเภอทუნหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการประกอบกิจการ	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐	บริการทางธุรกิจ	๐๙๕๒๐๑๕๕	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสบปีเวทมี เดีย	นางอารี รอดเกิด เดิมโรย	เพื่อความมั่นคง	แสบปีเวทมีเดี่ย	๙๓.๐๐	บ้านเลขที่ ๑๕๖/๒ หมู่ ๑ ตำบล สมทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการประกอบกิจการ	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๑	บริการทางธุรกิจ	๐๙๕๒๐๑๖๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายบันเทิง อริย์	นายเทิดศักดิ์ ลือเจริญ วัฒนะชัย	Groove Radio	กมวัฒนา	๙๖.๐๐	บ้านเลขที่ ๒๒/๖ ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลอรุณประเทศ อำเภออรุณบุรีประเทศ จังหวัดสระแก้ว	เพื่อให้ทันสมัยที่บริษัทจัดทำได้ง่าย	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๒	บริการทางธุรกิจ	๑๑๕๕๐๐๐๗	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธรุ่งโรจน์	นางจตุพร ขวัญปอด	ส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปะ และ วัฒนธรรมท้องถิ่น	วิทยุออนไลน์	๙๓.๐๐	บ้านเลขที่ ๓๕๔/๒ หมู่ ๕ ถนน แม่พระคะโหนค ตำบลแม่พระ อำเภอตะโพนคม จังหวัดพัทลุง	เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทการประกอบกิจการ	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ										
ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำการ	ชื่อสถานี (เดิม)	ชื่อสถานี (ใหม่)	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง	เหตุผลขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๑๓	บริการทางธุรกิจ	๐๔๕๖๐๒๒๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น พลาซ่า	นายชวลิต ประตูน้ำขอนแก่น	ชื่อบีร์ทีโอ	ประตูน้ำแข็งปีศาจ	๑๐๓.๓๕	บ้านเลขที่ ๔๖๕ หมู่บ้าน ประตูน้ำขอนแก่น ๑๖ ถนน มิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้สอดคล้องกับรายการที่ ออกอากาศ	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการการอนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๔	บริการทางธุรกิจ	๐๔๕๖๐๑๕๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น พลาซ่า	นายชวลิต ประตูน้ำขอนแก่น	ประตูน้ำ เเรทีโอ	ประตูน้ำ แคนจูทง	๑๐๓.๒๕	บ้านเลขที่ ๔๕๖ หมู่บ้าน ประตูน้ำขอนแก่น หมู่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้สอดคล้องกับรายการที่ ออกอากาศ	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการการอนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หมายเหตุ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักแผนและวิศวกรรมกรรมการตรวจสอบ (ผก) ที่ได้ทำการตรวจสอบตามแนวทางการพิจารณาคำร้อง ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่และที่ตั้งสถานีของชุดส่งประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้ยื่นคำขอ	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz) เดิม	ความถี่ (MHz) ใหม่	ที่ตั้ง (เดิม)	ที่ตั้ง (ใหม่)	เหตุผลขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สถานีและความถี่	ผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๓	บริการทางธุรกิจ	๐๕๕๔๐๐๒๕	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคำย ศกยเวท	นายนร มงคลสิทธิ์	เพื่อการศึกษาดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทาง ชีวิตของเกษตรกร ๓	๑๐๑.๕๐	๕๘.๐๐	บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ ๖ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านคำย จังหวัดระยอง	โดยที่ต้นเสาที่ ๕๐๑๕๑ หมู่ ๑๒ ตำบลบึงพระ อำเภอ บ้านคำย จังหวัดระยอง	เนื่องจากที่ตั้งเดิมเจ้าขอไม่ ยอมรับให้ใช้ขอเจ้าขอเป็นข้ออ้าง ออกและขอเปลี่ยนข้ออ้าง การทบทวนแบบ Co-channel กับ ความถี่ในบริเวณที่ตั้งใหม่	เห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง และความถี่ได้ โดยที่ตั้งเก่าและที่ตั้ง ใหม่มีระยะห่างห่างกัน ๑.๙๘ กม. การ เปลี่ยนแปลงไม่ก่อให้เกิดการรบกวน	๑. เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีได้ เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าที่ตั้งเดิมเจ้าขอไม่ยอมรับให้ ใช้ขอเจ้าขอเป็นข้ออ้างออก สามารถตั้งได้ ประมวลกฎหมายโทรคมนาคมฉบับที่ ๑๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สถานีวิทยุคมนาคม และกฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สถานีวิทยุคมนาคมฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ๒. เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ ได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้าง ว่าความถี่เดิมก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Co-channel กับความถี่ในบริเวณที่ตั้งใหม่ สามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่จะก่อให้เกิดการรบกวนที่ความถี่ดังกล่าว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการ เปลี่ยนแปลงความถี่ ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๔/ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๔	บริการทางธุรกิจ	๐๕๕๒๐๔๐๗	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ล เวิร์ธ	นางสุทิกรีย์ ภัคินทวี	เวิร์ล เวิร์ธ	๕๔.๒๕	๕๔	บ้านเลขที่ ๖/๕๔ หมู่ ๙ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	บ้านเลขที่ ๒๔/๕๔ หมู่ ๑๐ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	เนื่องจากสถานที่เดิมเป็นที่ ก่อร้างวางแนวขั้วกับการที่สถานี และเสาอากาศและเพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาการรบกวนในที่ตั้งใหม่	เห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง และความถี่ได้ โดยที่ตั้งเก่าและที่ตั้ง ใหม่มีระยะห่างห่างกัน ๒ กม. การ เปลี่ยนแปลงไม่ก่อให้เกิดการรบกวน	๑. เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีได้ เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าสถานที่ใหม่ที่ตั้งที่อ้างวาง แนวขั้วกับการที่สถานี สามารถรับฟังได้ ประกอบกับ ผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งจะก่อให้เกิดการรบกวน แต่อย่างใด และการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับ หลักการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ๒. เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าเพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาการรบกวนในที่ตั้งใหม่ สามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่จะก่อให้เกิดการรบกวนที่ความถี่ดังกล่าว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการการ เปลี่ยนแปลงความถี่ ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๔/ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ผลการพิจารณาการร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่และที่ตั้งสถานีของผู้ถือครองประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	ปีสิ้นสุด	ผู้มีอำนาจระงับการ	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz) เดิม	ความถี่ (MHz) ใหม่	ที่ตั้ง (เดิม)	ที่ตั้ง (ใหม่)	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงความถี่และที่ตั้ง	ผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของสำนักงาน กสทช.
๓	บริการทางธุรกิจ	๐๙๕๐๐๕๖	ทั้งพื้นที่ส่วนจำกัด โทรคมนาคมที่จังหวัด ภูเก็ต	นางบุญมา โพธิ์ธิดา	สกาย เวิร์ด	๑๐๖.๕๐	๘๘.๕๐	บ้านเลขที่ ๓๓๔ หมู่ ๒ ถนนศรีสะเกษ-สุรินทร์ ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านเลขที่ ๔๐๓ หมู่บ้านอาคาร หมู่ ๒ ซอย- ถนน- ตำบลโพธิ์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	เนื่องจากที่ตั้งเดิมอยู่ใกล้เสาที่ท่าประจวบและริมฝายชลประทาน ประกอบกับที่ตั้งใหม่มีการใช้ความถี่ ๑๐๖.๕๐ MHz จึงประสงค์ขอเปลี่ยนความถี่	เห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งและความถี่ได้ โดยที่สำนักงานและที่ตั้งใหม่มีระยะห่างจากกัน ๘๕.๖ กม. การเปลี่ยนแปลงไม่ก่อให้เกิดการรบกวน	๑. เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีได้ เนื่องจากเหตุผลของเรื่องที่ยื่นมาที่เห็นชอบถูกต้อง แต่ทั้งนี้ท่าประจวบและริมฝายชลประทาน สามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายใด และการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๒. เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นมาเนื่องจากเหตุผลของเรื่องที่ยื่นมาที่เห็นชอบถูกต้อง การใช้ความถี่ ๑๐๖.๕๐ MHz จึงประสงค์ขอเปลี่ยนความถี่ สามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่จะก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความถี่ ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๔	บริการทางธุรกิจ	๑๙๕๐๐๕๖	ทั้งพื้นที่ส่วนจำกัด ทั้งพื้นที่	นายอรรถ ฤทธิสาร	ชุมชนศรีวิมาน	๘๗.๕๐	๕๓.๐๐	บ้านเลขที่ ๖๐ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	บ้านเลขที่ ๒๑/๕๗ หมู่ ๑๓ ตำบลวัดโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	เนื่องจากกรมธนารักษ์ไม่ยินยอมให้เปลี่ยนที่ตั้งมาตามค่าเดิมการร้องขอของสถานีจึงเป็นของนายและนายที่เดิมที่ขอรับโอน	เห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งและความถี่ได้ โดยที่สำนักงานและที่ตั้งใหม่มีระยะห่างจากกัน ๓.๓๒ กม. การเปลี่ยนแปลงไม่ก่อให้เกิดการรบกวน	๑. เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีได้ เนื่องจากเหตุผลของเรื่องที่ยื่นมาที่เห็นชอบถูกต้อง โดยที่เดิมค่าเดิมการร้องขอของสถานีจึงจำเป็นต้องขอย้าย สถานีเดิมที่ตั้งอยู่ตามการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายใด และการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๒. เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นมาเนื่องจากเหตุผลของเรื่องที่ยื่นมาที่เห็นชอบถูกต้อง ยื่นมาที่เดิมที่ขอรับโอน

19/๑๐

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจทำการ	ชื่อสถานี	การที่จําหน่ายเครื่องของเปลี่ยนแปลงความถี่และที่ตั้งสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ			เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สถานีและควรมี	ผลการตรวจสอบของสำนักงาน กทท. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่	
						ความถี่ (MHz) เดิม	ความถี่ (MHz) ใหม่	ที่ตั้ง (เดิม)				ที่ตั้ง (ใหม่)
๕	บริการทางธุรกิจ	๐๔๕๖๐๐๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวลำภูเดบิทีวี	นายภัทรพล มหาวรรการ	Rose Radio (โรส เรดีโอ)	๕๕.๐๐	๙๖.๐๐	บ้านเลขที่ ๓๙/๒๘ หมู่ ๖ ถนนวิเศษอุดรกิจ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ ๖ ตำบลเพ็ญศรี อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	เนื่องจากที่เดิมเจ้าของไม่ยินยอมให้ใช้ต่อจึงจำเป็นต้องย้ายออกและความถี่เดิมก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Co-channel กับความถี่ในบริเวณที่ตั้งใหม่	เห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง และความถี่ได้ โดยที่ความถี่เดิมไม่มีระยะห่างเกิน ๖๐ กม. การเปลี่ยนแปลงไม่ก่อให้เกิดการรบกวน	๑. เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีได้ เนื่องจากเหตุผลของผู้ร้องที่ยังว่าที่เดิมเดิมเจ้าของไม่ยินยอมให้ใช้ต่อจึงจำเป็นต้องย้ายออก สามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบของสำนักงาน กทท. ส่วนภูมิภาคไม่ปรากฏการย้ายที่ตั้งอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อข้างใด และการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง ตาม มติ กทท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ๒. เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ผู้ร้องขอ เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่ยังว่าความถี่เดิมก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Co-channel กับความถี่ในบริเวณที่ตั้งใหม่ สามารถรับฟังได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่ก่อให้เกิดการรบกวนความถี่ต่อข้างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการเปลี่ยนแปลงความถี่ ตาม มติ กทท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓

หมายเหตุ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงานและวิศวกรรมการตรวจสอบ (เอก) ที่ได้ทำการตรวจสอบตามแนวทางการพิจารณาที่ร้อง ตามมติที่ประชุม กทท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๓

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีและที่ตั้งสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ												
ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้ยื่นคำขอประกอบกิจการ	ชื่อสถานีเดิม	ชื่อสถานีใหม่	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง (เดิม)	ที่ตั้ง (ใหม่)	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีและที่ตั้ง	ผลการตรวจสอบการสำนักรงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๓	บริการทางธุรกิจ	๐๑๕๖๐๐๒๓	บริษัท พัทธยา เอฟเอ็ม เพรดีโอ จำกัด	นางสาวรัชนี เสงฆะสิทธิ์ บริษัท	Pataya Bay ส่งสัญญาณ ห้องวิทยุภาค ตะวันออกเฉียง	Fobulous ๑๐๓ FM	๑๐๓.๐๐	บ้านเลขที่ ๓๘๘/๕๖ หมู่ ๖ ซอย ๕๑/๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี	บ้านเลขที่ ๕๖/๓๓๓ หมู่ ๔ ตำบลหัวปลี อำเภอ บางพลี จังหวัดชลบุรี	เนื่องจากที่ตั้งเดิมเจ้าของบ้าน โน้ตอยู่ที่ทำไม่ได้ในการเช่า ต่อได้และเปลี่ยนชื่อให้ กระชั้นมากขึ้น	เห็นควรพิจารณาให้ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งได้ โดยที่ผู้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อมายัง กสทช. เมื่อวันที่ ๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๒. เห็นควร ให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งของบ้านโน้ตอยู่ที่บ้านเลขที่ ๕๖/๓๓๓ หมู่ ๔ ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๓. ประกอบกับการตรวจสอบความถี่ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถรับฟังได้ ประกอบกับการตรวจสอบความถี่ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถรับฟังได้ เกิดการรบกวนความถี่ดังกล่าวข้างต้น จึง ขอคัดค้านกับหลักการการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีตาม ม.ดี กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงานและวิศวกรรมกรรมการตรวจสอบ (นท) ที่ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการพิจารณาทำเรื่อง ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗



การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานีและความเป็นอยู่ของอุปกรณ์การ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	บริษัท	ผู้มีอำนาจทำการ	ชื่อสถานีเดิม	ชื่อสถานีใหม่	เดิม	ความถี่ (MHz)	ใหม่	กำลัง	เหตุผลขอเปลี่ยนแปลง	ผลการพิจารณาของเจ้าพนักงาน
๑	บริการทางธุรกิจ	๑๑๕๖๐๐๑๔	บริษัท อีที เอ็ม จำกัด	นายศักดิ์ พิเศษกิจกุล	บักส์ เบริโอ (BUDDY RADIO)	บักส์ เบริโอ	๑๐๙.๕๐	๑๐๔.๕๐	บ้านเลขที่ ๕๔ อาคารสถานีบ้านบุญ ๔ ถนนพรเกษม ตำบลโลกกลอย อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	เนื่องจากต้องการใช้ชื่อความถี่วิทยุ และสถานีเดิมที่อยู่กับสถานีซึ่งห่างกันเพียง ๘ กม. ประกอบกับการตรวจสอบปรากฏว่า การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดการรบกวนที่ความถี่เดิม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้องกับหลักการเปลี่ยนแปลงความถี่ตาม ม.ค.ท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗	ผลการตรวจสอบการสำทับจาก กสทช. ส่วนภูมิภาค พบว่าใช้คลื่น ๕๐ กม. จากสถานีไม่มีการใช้งานความถี่ดังกล่าว จึงเห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้	
๒	บริการทางธุรกิจ	๐๒๕๖๐๕๕๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนทอง โปรโมชัน	นายประสิทธิ์ วิชากร	ประเสริฐสุข เบริโอ	คนกันเองเริโอ	๔๔๔.๕๐	๑๐๑.๕๐	บ้านเลขที่ ๑๑/๖๐ หมู่ ๓ ตำบลสาวร้อง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตของประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ กำหนดและเพื่อสอดคล้องกับประเภทประกอบกิจการ	ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่ความถี่เดิม และไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่ความถี่ใหม่เปลี่ยนแปลงได้	
๓	บริการทางธุรกิจ	๐๑๕๖๐๐๑๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิรินิจ บริษัท รุ่งเรือง	นายชินิจ เปรมารัง	สถานีเมทีด สมัชชาวิทยุชุมชน ตำบลหนองเต่าไผ่	สถานีชินโปเร่ เบริโอ	๑๐๙.๓๐	๑๐๓.๕๐	บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ ๔ ถนนหนองเต่าไผ่ ตำบลหนองเต่าไผ่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตของประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ กำหนดและเพื่อสอดคล้องกับประเภทประกอบกิจการ	ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่ความถี่เดิม และไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่ความถี่ใหม่เปลี่ยนแปลงได้	

นายเบญจ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอสองสำทับและมีความสามารถตรวจสอบ (๕๕) ที่ได้ทำการตรวจสอบตามมาตรฐานการพิจารณา กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี และความสูงเสาอากาศ ของผู้ทดลองประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	วัตถุประสงค์	ผู้มีอำนาจกระทำ	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง (เดิม)	ที่ตั้ง (ใหม่)	ความสูงเสาอากาศ (ไม่) เมตร	ความสูงเสาอากาศ (ใหม่) เมตร	เหตุผลของเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๑	บริการทางธุรกิจ	๑๓๕๒๐๑๒๖๒๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แชน ซ็อง	๑. นายอุทิศ อรรถพันธ์ มณีทองที่ ๒, นาง กัญญาณี ทองที่ ๓, พันตำรวจตรีมนตรี ทองที่	การทีวี	๔๕.๕๐	บ้านเลขที่ ๓๔๖/๔๔ ถนนสารวิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	บ้านเลขที่ ๔๔๘/๖๐ หมู่ ๕ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	๒๐	๒๐	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ความสูงเสาอากาศได้ เนื่องจากเหตุผลของผู้ร้องที่ยังว่าสถานีใหม่เหมาะสมและพร้อมกับการตั้งสถานีมากกว่าที่เก่าและความสูงเสาอากาศเพื่อไม่ให้ขัดต่อประกาศ กสทช. ประกอบกับผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งอาจก่อให้เกิดการรบกวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ลักษณะทางเทคนิคเป็นไปตามภาคผนวก ๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงสอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตาม มติ กสท ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗	

หมายเหตุ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงานและวิศวกรรมตรวจสอบ (ผท) ที่ได้ทำการตรวจสอบความแนวทางการพิจารณาคำร้อง ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗

การพิจารณาทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ชื่อสถานี และสถานี และสถานี ของผู้ทดลองประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้ดำเนินการทำ	ชื่อสถานี (เดิม)	ชื่อสถานี (ใหม่)	ความถี่ (MHz) เดิม	ความถี่ (MHz) ใหม่	ที่ตั้ง (เดิม)	ที่ตั้ง (ใหม่)	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ สถานี และสถานี	ผลการตรวจสอบ	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๑	บริการสาธารณะ	๒๒๕๐๒๒๒๒	มูลนิธิสงเคราะห์เพื่อประชาชน ใน พระอุปถัมภ์ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทปรังษาลักษณ์	พระอาจารย์บุญมี ปริญญาโท	เสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ บ้านใหม่	เสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สำนักสงฆ์บ้านคลองขี้เหล็ก	๕๔.๐๐	๕๔.๓๕	บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ ๕ ตำบล ปางศุภ อําเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน	บ้านเลขที่ ๑๐๕ อําเภอ สำนักสงฆ์บ้านคลองขี้เหล็ก หมู่ ๑ ตำบลแม่ยี่ อําเภอ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เนื่องจากพื้นที่เดิมอยู่ในเขต ของอุทยานแห่งชาติอินทผลูน ทำให้ใช้เป็นบุรกรรมต่อ การดำเนินการของสถานีประกอบกับ ที่ดินของประชาชนในเขต อ.แม่ยี่ เป็นกรรมมา และเป็นความถี่ ที่ก่อให้เกิดการรบกวนในที่ตั้ง ใหม่ และขอเพื่อใช้ไปในความถี่ที่	เห็นการให้บริการมา เปลี่ยนแปลงชื่อสถานี และ เปลี่ยนแปลงพื้นที่สถานี เนื่องจากพื้นที่เดิมมีสภาพ ภูมิประเทศเป็นภูเขาชัน สลับกับป่าที่หนาแน่น ไม่ พบว่ามีสถานีวิทยุตั้งอยู่ใน บริเวณดังกล่าวเลย	๑. เห็นการไม่เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีได้ตามที่ขอร้อง เนื่องจากเหตุผล ของผู้ประกอบการที่ขอร้องว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานีที่ขอร้อง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการของมูลนิธิฯ เปลี่ยนแปลงชื่อสถานี ตามมติ กทท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ๒. เห็นการไม่เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ขอร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าเพื่อให้ได้การรบกวนในที่ตั้งใหม่ ประกอบกับการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่จะก่อให้เกิด การรบกวนกับสถานีอื่นอย่างใด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสอดคล้อง กับหลักการเปลี่ยนแปลงความถี่สถานี ตาม มติ กทท. ครั้งที่ ๒๔/ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ๓. เห็นการไม่เปลี่ยนแปลงที่ตั้งไม่ ได้ตามที่ขอร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ร้องที่อ้างว่าที่ตั้งเดิมอยู่ในเขต ป่าดงดิบชื้น การดำเนินการจำเป็นต้องอยู่ห่างจากบริเวณที่ขอตั้งให้ เป็นจุดตรวจสอบการดำเนินการของสถานี ตามมติ กทท. ครั้งที่ ๒๕/ ๒๕๕๓ และขอไม่ปรากฏว่าการย้ายที่ตั้งไปก่อให้เกิดการรบกวนกับ ความถี่อย่างใด จึงขอคัดค้านหลักการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ตาม มติ กทท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓

หมายเหตุ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอสถานีแม่ข่ายและวิศวกรรมการตรวจสอบ (ผอ.) ที่ใช้ในการตรวจสอบตามแบบทางการพิจารณาทำเรื่อง ตามมติที่ประชุม กทท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๓

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง ชื่อสถานี และความสูงสายอากาศ(Antenna)ของหูกดของประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	ชื่อผู้ยื่นคำร้อง	วัตถุประสงค์	ผู้ยื่นคำร้อง	ที่อยู่	ชื่อสถานี (เดิม)	ชื่อสถานี (ใหม่)	ความถี่ (เดิม)	ความถี่ (ใหม่)	ความสูงสายอากาศ (Antenna) เดิม (เมตร)	ความสูงสายอากาศ (Antenna) ใหม่ (เมตร)	เหตุผลขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง ชื่อสถานี และความถี่	ผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสท. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๑	บริการทางธุรกิจ	๑๑๕๐๑๑๑	นายภูษิต ธรรมรัตน์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แอม ซีเอก	บ้านเลขที่ ๑๑๐/๕๔ ถนนศรีวิชัย ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์	บ้านเลขที่ ๕๕๔/๖๐ หมู่ ๕ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์	นพาท	นพาท	๑๐๖.๐๐	๑๐๖.๐๐	๖๐	๕๕	เนื่องจากสถานีใหม่เหมาะสมและพร้อมกับการติดตั้งมากกว่าเก่า และเพื่อประสิทธิภาพในการออกอากาศ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	เห็นการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งโดยที่ผู้ยื่นคำร้องได้มีระยะห่างจาก ๓ กม. และเปลี่ยนความสูงสายอากาศได้ ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน	เห็นการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีเป็นตามที่ผู้ยื่นคำร้อง เนื่องจากเหตุผลของผู้ประกอบการที่อ้างว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งของสิ่งก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๒. เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศได้ตามที่ผู้ยื่นคำร้อง เนื่องจากเหตุผลของผู้ประกอบการที่อ้างว่าเพื่อประสิทธิภาพในการออกอากาศ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศต้องปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศ ตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๓. เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งโดยที่ผู้ยื่นคำร้อง เนื่องจาก เหตุผลของผู้ยื่นคำร้องที่อ้างว่าสถานที่ใหม่เหมาะสมและพร้อมกับการติดตั้งมากกว่าเก่า ตามกรณที่แจ้งได้ ประกอบกับผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่ามีการอ้างข้อเท็จจริงไปก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่แต่อย่างใด จึงขอคัดค้านการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นายแพทย์ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอมองสำนักงานและวิศวกรรมโทรคมนาคมแนวทางการตรวจสอบ (๒๓) ที่ได้ทำการตรวจสอบตามแนวทางการพิจารณาคำร้อง ตามมติประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗

19/๑๐

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่สายอากาศ (Antenna) ของผู้ถือใบอนุญาตกิจการ												
ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจระทำการ	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง	ความสูงสายอากาศเดิม (เมตร)	ความสูงสายอากาศใหม่ (เมตร)	เหตุผลขอเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศ (Antenna)	ผลการตรวจของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๑	บริการสาธารณะ	๐๕๕๖๐๑๐๔	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล	จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนร่วมใจ หนึ่งไร่ยี่พันนา	๙๖.๕๐	บ้านเลขที่ ๑๖/๓ หมู่ ๓ ถนนมิตรภาพ ตำบลสนับไฉย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	๓๐	๕๐๐	แก้ไขเพื่อประสิทธิภาพในการออกอากาศและเก็บไปตามมาตรฐานที่ กสทช. กำหนด	ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงได้	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากเหตุผลของผู้ประกอบการที่อ้างว่าเพื่อประสิทธิภาพในการออกอากาศและเก็บไปตามมาตรฐานที่ กสทช. กำหนด ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศ ตาม มติ กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หมายเหตุ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงานและวิศวกรรมกรรมการตรวจสอบ (นท) ที่ได้ทำการตรวจสอบตามแนวทางการพิจารณาคำร้อง ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของผู้ทดลองประกอบกิจการ กรณีไม่ผ่านการพิจารณา											
ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำการ	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง (เดิม)	ที่ตั้ง (ใหม่)	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี	ผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๑	บริการสาธารณะ	๐๑๕๐๐๑๖๖	มูลนิธิสายธารเสียงธรรม	พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	สถานีเพื่อพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เครือข่ายพิทยา (หนองปลาไหล) จังหวัดชลบุรี)	๑๐๗.๒๕	บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	บ้านเลขที่ ๖๘/๖ อาคารสำนักปฏิบัติธรรม ทอพื้นที่ หมู่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	เนื่องจากที่ตั้งเดิมเป็นโรงงาน มีเนื้อที่คับแคบไม่สะดวกกับการตั้งสายส่งของเสาอากาศจึงจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่ตั้งใหม่บริเวณที่ตั้งใหม่ เดิมกับในบริเวณที่ตั้งใหม่ จำนวน ๓ สถานี ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Co-channel ได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงไม่สอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีตาม มติ กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗	สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ที่ตั้งเก่าและที่ตั้งใหม่ห่างกัน ๓.๒๕ กม. ไม่เห็นควรให้ย้ายที่ตั้งใหม่เนื่องจากมีการไปพบว่ามีสถานีที่ใช้ความถี่เดียวกันในบริเวณที่ตั้งใหม่ จำนวน ๓ สถานี ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Co-channel ได้	ไม่เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งใหม่เนื่องจากผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคปรากฏว่าที่ตั้งเก่าและที่ตั้งใหม่ห่างกัน ๓.๒๕ กม. ไม่เห็นควรให้ย้ายที่ตั้งใหม่แต่ควรพิจารณาถึงความถี่ที่ใกล้เคียงกัน
๒	บริการทางธุรกิจ	๐๑๕๐๐๐๒	บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด	นายสุรินทร์ ศิริขันธ์ ธรรม	สถานี BIG FM จังหวัดชลบุรี	๘๗.๗๕	บ้านเลขที่ ๔๖๐/๑๗ หมู่ ๗ ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	บ้านเลขที่ ๑/๑๑ อาคารสำนักสงฆ์พาทม ตำบลสมิถ์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	เนื่องจากที่ตั้งเดิมไม่มีเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน	ที่ตั้งเก่าและที่ตั้งใหม่ห่างกัน ๓.๒ กม. ไม่เห็นควรให้ย้ายที่ตั้งใหม่เนื่องจากมีการไปพบว่ามีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ความถี่เดียวกันในการออกอากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Co-Channel ซึ่งห่างเพียง ๔.๕๔ กม.	ไม่เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งใหม่เนื่องจากผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคปรากฏว่าที่ตั้งเก่าและที่ตั้งใหม่ห่างกัน ๓.๒ กม. ไม่เห็นควรให้ย้ายที่ตั้งใหม่เนื่องจากความถี่เดียวกันในการออกอากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Co-Channel ซึ่งห่างกันเพียง ๔.๕๔ กม. ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงไม่สอดคล้องกับหลักการการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีตาม มติ กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หมายเหตุ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักแผนและวิศวกรรมกรรมการตรวจสอบ (ณ) ที่ได้ทำการตรวจสอบตามแนวทางการพิจารณาคำร้อง ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่ของชุดคลื่นของประกอบกิจการ กรณีไม่ผ่านการพิจารณา

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	บิดบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำกร	ชื่อสถานี	ความถี่เดิม (MHz)	ความถี่ใหม่ (MHz)	ที่ตั้ง	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่	ผลการตรวจสอบการดำเนินการ	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๑	บริการทางธุรกิจ	๐๓๕๒๐๕๖๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ ออทีโอ	นางสาวดวงพร มิ่งขวัญ	สหก.ธนวัฒน์ ออทีโอ	๑๐๕.๓๕	๑๐๕.๐๐	บ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่บ้าน อาคาร หมู่ ๓ ซอย ถนน ตำบลกระเจา อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	เนื่องจากความถี่เดิมไปตรงกับความถี่ของสถานีอื่นในพื้นที่	พบว่าความถี่ดังกล่าวตรงกับความถี่ ๑๐๕.๐๐ MHz ของสถานี สทท.๙ จังหวัดอุบลราชธานีจึงไม่เห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงความถี่	ไม่เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคพบว่าความถี่ดังกล่าวตรงกับความถี่ ๑๐๕.๐๐ MHz ของสถานี สทท.๙ จังหวัดอุบลราชธานีจึงไม่เห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงความถี่
๒	บริการทางธุรกิจ	๐๒๕๒๐๕๔๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสุข สเตชั่น สทบุรี	นายพีระวัฒน์ สุวรรณเวกรณ์	มีสุข สเตชั่น สทบุรี	๙๕.๓๕	๙๕.๒๕	บ้านเลขที่ ๕๖/๒ หมู่บ้าน อาคาร หมู่ ๑ ซอย ถนน ตำบลพรหมมาستر อำเภอเมือง สทบุรี จังหวัดสทบุรี	เนื่องจากความถี่เดิมไปเข้ากับสถานีที่อยู่ใกล้เคียงระยะไม่ถึง ๒๐ กม.	พบว่าในรัศมี ๕๐ กม. พบว่ามีสถานีที่ใช้ความถี่ ๙๕.๒๕ อยู่แล้วอาจก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Co-channel ได้ จึงไม่เห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงความถี่	ไม่เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคพบว่าในรัศมี ๕๐ กม. พบว่ามีสถานีที่ใช้ความถี่ ๙๕.๒๕ อยู่แล้วอาจก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Co-channel ได้
๓	บริการทางธุรกิจ	๐๒๕๒๐๕๓๘	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอฟ เอ็ม สกายเรดีโอ	นายเฉลิมศักดิ์ บุญคง	คลื่นหาชนคนฟ้าเดียวกัน	๑๐๒.๐๐	๑๐๓.๒๕	บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่บ้าน-อาคาร- หมู่ ๕ ซอย-ถนน- ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดสทบุรี	เนื่องจากความถี่เดิมเกิดการรบกวนในพื้นที่ทำให้อาคารรับฟังไม่ชัดเจน	พบว่าในรัศมี ๕๐ กม. พบว่ามีสถานีที่ใช้ความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz อยู่แล้วอาจก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Co-channel ได้ จึงไม่เห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงความถี่	ไม่เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคพบว่าในรัศมี ๕๐ กม. พบว่ามีสถานีที่ใช้ความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz อยู่แล้วอาจก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Co-channel ได้
๔	บริการทางธุรกิจ	๐๑๕๒๐๑๔๘	บริษัท วิ.ซี.สโตนโปรดักชั่น จำกัด	นายบุญทรัพย์ วิวัฒน์เตชา ลงนามร่วมกับคุณบุญเกียรติ วิวัฒน์เตชา และประทีปตรา	เพื่อคนทั้งชาติ	๘๘.๓๕	๘๘.๕๐, ๘๘.๖๐, ๘๘.๗๕	บ้านเลขที่ ๔๙๒ หมู่บ้าน- อาคาร VC. Hotel pattaya หมู่ ๑๐ ซอย- ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองเรือ อำเภอ บงละมุง จังหวัดสทบุรี	เนื่องจากความถี่เดิมเกิดปัญหาการรบกวนกับสถานีในบริเวณเดียวกัน	พบว่าความถี่ที่ขอเปลี่ยนแปลงมาทั้ง ๔ ความถี่ หากเปลี่ยนแปลงไปอาจก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Co-Channel ได้ จึงไม่เห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงความถี่	ไม่เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคพบว่าความถี่ที่ขอเปลี่ยนแปลงมาทั้ง ๔ ความถี่ หากเปลี่ยนแปลงไปอาจก่อให้เกิดการรบกวนแบบ Co-Channel ได้

การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่ของผู้ทดลองประกอบกิจการ กรณีไม่ผ่านการพิจารณา											
ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำกร	ชื่อสถานี	ความถี่เดิม (MHz)	ความถี่ใหม่ (MHz)	ที่ตั้ง	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่	ผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
๕	บริการทางธุรกิจ	๑๒๕๒๐๐๔๗	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอช ที แอด เวอทีสมันท์	นายอนุสรณ์ อ่าแก้ว	สถานีคนรักถิ่นเหนือ	๑๐๓.๒๕	๑๐๗.๗๕	บ้านเลขที่ ๑๕๗/๑ หมู่บ้าน- อาคาร- หมู่- ๗- ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เนื่องจากความถี่เดิมเกิดการรบกวนในพื้นที่ทำให้การรับฟังไม่ชัดเจน	พบว่าการเปลี่ยนความถี่เป็น ๑๐๗.๗๕ MHz ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานีที่ออกอากาศความถี่ดังกล่าวอยู่แค่ ๔ สถานี อาจเกิดการรบกวนกันในระดับรุนแรง จึงไม่เห็นควรพิจารณาให้เปลี่ยนความถี่	ไม่เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ตามที่ยื่นคำร้อง เนื่องจากผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคพบว่า การเปลี่ยนความถี่เป็น ๑๐๗.๗๕ MHz ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานีที่ออกอากาศความถี่ดังกล่าวอยู่แค่ ๔ สถานี อาจเกิดการรบกวนกันในระดับรุนแรง

หมายเหตุ ผลการพิจารณาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงานและวิศวกรรมกรรมการตรวจสอบ (ผก) ที่ได้ทำการตรวจสอบตามแนวทางทางพิจารณาคำร้อง ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗



